

Số: 242 /LĐLĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 7 năm 2018

V/v tiếp tục tuyên truyền thực hiện  
Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp  
và phát triển doanh nghiệp

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp.

Nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ ngày 02/3/2018 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”. LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1/. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông khởi nghiệp nhằm khơi dậy và khởi động tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Sử dụng tài liệu khởi nghiệp đã được Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh biên soạn, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân nhằm định hướng và đưa ra những ý tưởng hay cho con đường khởi nghiệp.

2/. Xây dựng hình ảnh trực quan để tuyên truyền, cổ động về khởi nghiệp trên các băng ron, pano, áp phích, tranh cổ động... tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, khu nhà trọ tạo sự tác động trực tiếp đến tâm lý, suy nghĩ của người lao động đối với hoạt động khởi nghiệp.

3/. Tùu từng điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu khởi nghiệp với công nhân và người lao động để khơi gợi tính khám phá, tư duy, sáng tạo, biến ý tưởng thành hiện thực, nâng cao niềm tin của người lao động tham gia khởi nghiệp, khắc phục tư tưởng ngại mạo hiểm, an phận, sợ thất bại, rủi ro; kích thích tính năng động, cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường.

4/. Cung cấp và đưa nội dung khởi nghiệp vào các chuyên trang, chuyên mục của Công đoàn trên báo Đồng Khởi, đài PTTH tỉnh, trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, các đài truyền thanh địa phương, phương tiện truyền thanh nội bộ trong các doanh nghiệp... mở rộng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến với đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động.

5/. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua tham gia thực hiện Chương trình “Đông Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trong tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Từng bước phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu của phong trào để tạo đà cho sự khởi nghiệp thành công.

6/. Quan tâm, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Hội đồng tư vấn khởi nghiệp để có biện pháp giúp đỡ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, ổn định doanh nghiệp.

Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung công văn này, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) **chậm nhất ngày 30/11/2018.** /

Nơi nhận:

- Hội đồng TVKN và PTDN ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- MTTQ tỉnh;
- Như k/g;
- Lưu: VP, TG. *h5*



Huỳnh Văn Tấn